

# PET Lover

by

# JerHigh

Feed me with love

Vol.11 No.102 December 2017  
ISSN 19054424

You Mean *Everything* to me

“มะนาว” ศรศิลป์ มณีวรรณ



# ปรับพฤติกรรม น้องหมาขี้ขโมย

"อาหารของคน" คือ สิ่งที่ย้ายวนใจเป็นที่สุด เห็นเจ้าของกินอะไร ต้องขอสงสายตาแววอน ดึงมารยาร้อยเล่มเกวียนออกมาใช้เพื่อให้ได้กินอาหาร ส่วนพวกที่ความอดทนต่ำก็อดใจไม่ไหวต้องแอบขโมยเสียเลย

## สาเหตุของการขโมยเกิดจากอะไรได้บ้าง

- ได้กลิ่นอาหาร
- น้องหมาขี้ขโมย
- เจ้าของตามใจให้กินอาหารทั่วไปเป็นประจำ
- พฤติกรรมการเลี้ยงของผู้เลี้ยง

แตกต่างจากคน การให้กินอาหารคนจึงทำให้น้องหมาได้รับอันตราย

## ฝึกให้รู้จักคอย

เวลาจะให้อาหารกับน้องหมา ควรฝึกให้เขารู้จัก "คอย" วิธีการคือ หยิบชามอาหารหรือขนมมาให้ น้องหมาดม จากนั้นให้ใช้คำสั่ง "นั่ง" ถ้ายังไม่ยอม นั่งให้กดบริเวณสะโพกให้น้องหมานั่งลง จากนั้นสั่งต่อน้องหมา "คอย" อาจเริ่มจากนับ 1-10 ก่อน ถ้าน้องหมาทำได้ให้เอ่ยชม และให้ชิมอาหารหรือขนมเล็กน้อย จากนั้นให้ลองคำสั่ง นั่ง และ คอย ซ้ำอีกครั้ง อาจเพิ่มเวลาในการคอยให้มากขึ้นอีกเล็กน้อย ถ้าน้องหมาทำได้ก็ให้รางวัล

## วิธีปรับพฤติกรรม

### ควบคุม

เจ้าของต้องควบคุมควบคุมไม่ให้ น้องหมาเข้าใกล้โต๊ะอาหารเมื่อถึงเวลาอาหารของครอบครัว จำกัดบริเวณน้องหมาเป็นสิ่งจำเป็นมาก

### ใจแข็ง ห้ามตามใจ

การตามใจให้น้องหมากินอาหารคนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลทำให้น้องหมาติดการกินอาหารคน และชอบขโมยกินอาหารคนเวลาเจ้าของเผลอ ดังนั้น วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือ แก้ที่วิธีการเลี้ยงของเจ้าของ ต้องหยุดตามใจ อย่าใจอ่อนต่อสายตาออดอ้อนของน้องหมา ต้องจำให้ขึ้นใจว่า การตามใจให้น้องหมากินอาหารคน เป็นการยื่นยาพิษให้กับเขา โดยธรรมชาติแล้วน้องหมามีความต้องการสารอาหารที่

## จำลองเหตุการณ์

ลองจำลองเหตุการณ์ โดยวางอาหารไว้บนโต๊ะอาหารในห้องที่มีแต่น้องหมาอยู่ลำพัง แล้วคอยแอบดู ถ้าเขาวิ่งไปขโมยอาหารที่วางบนโต๊ะมากิน ให้รีบวิ่งไปดุดด้วยเสียงดังๆ ให้เขาตกใจทันที เพื่อเป็นการลงโทษให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิด

สิ่งสำคัญคือ ควรเก็บอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคนหรืออาหารน้องหมาให้เป็นระเบียบ อยู่ในที่ที่เขาไม่สามารถไปขโมยกินได้ น้องหมาของใครที่มีพฤติกรรมขโมยอาหารอยู่แนะนำว่าให้รีบแก้ไขโดยด่วน อย่าปล่อยให้ปัญหานี้เรื้อรังระยะยาวทีเดียว ไม่อย่างนั้นงานเข้าแน่นอน

# German Short - Haired Pointer

## นักล่าจุมูกไวเป็นเลิศ

สุนัขสายพันธุ์เยอรมันพอยน์เตอร์จากเยอรมนีสายพันธุ์นี้ ได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเยอรมันพอยน์เตอร์เก่าแก่กับอิงลิชพอยน์เตอร์ สุนัขพอยน์เตอร์ของเยอรมันเก่าแก่นั้นมาจากพอยน์เตอร์สเปน ซึ่งนำเข้าไปในประเทศเยอรมนีเมื่อประมาณ 300 ปี มาแล้ว ชาวเยอรมันนำไปผสมกับสุนัขขบสัตตขาวเพื่อให้เป็นสุนัขล่าสัตว์ที่สามารถล่าได้ในตอนกลางวันและยังสามารถตามกลิ่นสัตว์ที่ทำได้ในช่วงเวลากลางคืนอีกด้วย นอกจากนี้ชาวอังกฤษยังผสมสายพันธุ์ของสเปนกับฟอกซ์ฮาวด์และเกรย์ฮาวด์อีกด้วย เพื่อให้เป็นนักวิ่งที่เร็วจัด

**ลิ้น** สีน้ำตาลแดงคล้ายตับ (Solid liver) จนถึงสีดำและมีจุดแต้มสีขาว หากเป็นสีดำอาจจะมีลายสีเหลืองปนน้ำตาลตามใบหน้าและอุ้งเท้าแซมบ้าง นอกจากนี้ก็มีสีขาวและมีจุดหรือแต้มสีน้ำตาลแดงคล้ายตับหรือสีดำ หรือสีน้ำตาลแต้มขาว

**ศีรษะ** มีความสมดุลกับร่างกาย มีความยาวพอสมควร ผิวหนังไม่หย่อน

**หู** ขนาดปานกลาง ฐานหูกว้างแล้วค่อยๆ สอบปลายหูนูน หูบาง เมื่อตื่นตัวส่วนบนของหูจะอยู่ระดับเดียวกับกับยอดของกะโหลกศีรษะ

**ตา** อยู่ห่างกันพอประมาณ ขนาดปานกลางและมีลักษณะกลม ตาสีน้ำตาล

**จุมูก** จุมูกสีดำหรือสีน้ำตาลในสุนัขที่มีสีเข้ม และสีจะอ่อนไปตามสีขน

**หาง** ต่อกจากเส้นหลังอย่างธรรมชาติ หางชูขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่มีมัน

**ขน** ละเอียด หนา สั้น เป็นมัน

**ขา** ทั้งเท้าหน้าและเท้าหลังกลมและกะทัดรัด มีอุ้งเท้าที่หนาและมีสปริงเล็บสีดำหรือขาวในสุนัขที่จุดสีดำ และสีน้ำตาลหรือสีขาวในสุนัขที่มีจุดสีตับ

**ถิ่นกำเนิด :** ประเทศเยอรมนี

**ช่วงอายุ :** 12-14 ปี

**ส่วนสูง :** เพศผู้ 58-64 เซนติเมตร

เพศเมีย 53-59 เซนติเมตร

**น้ำหนัก :** เพศผู้ 25-32 กิโลกรัม

เพศเมีย 20-27 กิโลกรัม

เยอรมันพอยน์เตอร์เป็นสุนัขขนาดกำลังดี ร่างกายผอมเพรียว เจ้าเยอรมันพอยน์เตอร์ขนสั้นนี้ มีความสามารถตามกลิ่นตามดินได้อย่างถึ้วนน มีความสามารถรอบตัวดีมาก เป็นสุนัขขี้อ้อนเหมาะขึ้นเยี่ยม จมูกดี และปฏิบัติงานล่าสัตว์ได้ดีทุกแบบ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและพื้นที่ได้ดี

จำเป็นต้องได้รับการฝึกและออกกำลังกายเป็นพิเศษ เพราะสายพันธุ์นี้ถูกฝึกมาสำหรับการล่าสัตว์ จึงต้องการใช้เวลาอยู่ในทุ่งหญ้าให้มากที่สุด เคลื่อนไหวทำกิจกรรมมากๆ เหมาะกับบ้านที่มีสนามหญ้ากว้างๆ แม้ว่าเขาจะดีต่อเด็กๆ และเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ดี แต่ก็จะไม่ชอบใช้ชีวิตแบบสัตว์เลี้ยงในบ้านมากนัก ถ้าไม่ค่อยได้ทำอะไรหรือให้อาหารที่มีแคลอรีสูงเกินไป มักจะมีน้ำหนักเกิน

เยอรมันพอยน์เตอร์มีนิสัย สนุกสนาน ฉลาด แข็งแรง มีชีวิตชีวา ชอบวิ่งเล่น มีชีวิตชีวา เชื่อฟังดี เรียนรู้เร็วและอยู่ติดกับเจ้าของมาก ชอบออกสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัว และมีปฏิกริยาว่องไว ใจดี เป็นมิตร เข้ากับเด็กๆ ได้ดี แต่กับสัตว์เล็กๆ เยอรมันพอยน์เตอร์มักจะแสดงความเป็นสุนัขนักล่าให้เห็น

เยอรมันพอยน์เตอร์เป็นสุนัขที่ชอบวิ่งและสำรวจ จึงควรมีที่กว้างมากๆ เพื่อให้ได้ออกกำลังกาย ต้องพาออกไปวิ่งเล่นบ่อยๆ เพราะถ้าขาดการวิ่งเล่นจะกลายเป็นสุนัขเฉื่อยชาไปทันที ควรเล่นและสอนคำสั่งต่างๆ ให้บ่อยๆ เขาจะเชื่อฟังทำตัวน่ารักมากกับเจ้าของ ทำความสะอาดเช็ดขนให้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เขาเป็นสุนัขนักล่าหากเลี้ยงสัตว์เล็กๆ เช่น นก หนู หรือกระต่าย ไว้แล้วจะไม่เหมาะที่จะเลี้ยงเยอรมันพอยน์เตอร์



**K-Sy** ค.ช.

**โบ๊ต**  
วัตถุดิบสาย  
โบ๊ต

**เสิร์ฟความอร่อยใหม่!**  
ครบคุณค่าดีดี...ที่คุ้มค่ากว่า  
ด้วยอาหารสุนัข เคซี

THAI PET FOOD CO., LTD. 100 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-509-8888





You Mean *Everything*  
to me

“มะนาว” ศรศิลป์ มณีวรรณ

วันนี้เพ็ทเลิฟเวอร์พาคุณผู้อ่านมาพบกับสาวสวยที่เรียกได้ว่าเป็นสาวสวยมากความสามารถคนหนึ่งเลยทีเดียว สำหรับ “มะนาว” ศรศิลป์ มณีวรรณ ที่เริ่มต้นอาชีพในวงการด้วยการคว่ำตำแหน่งรางวัลชนะเลิศจากเวทีมิสทินไทยแลนด์ เมื่อปี 2008 จากนั้นเธอก็มีผลงานมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นผลงานโฆษณา ผลงานละครที่นับวันพัฒนาการด้านการแสดงของเธอจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ไม่ว่าจะบทไหนเธอก็แสดงได้สมบทบาท แถมนิสัยส่วนตัวก็ยังถูกอกถูกใจหนุ่มๆ หลายคนด้วยความที่เธอทั้งตลก น่ารัก แถมด้วยความโก้เก๋อีกต่างหาก ว่าแล้ว..เราไปทำความรู้จัก มะนาว ศรศิลป์ สาวน้อยที่มีลึกลับเป็นเอกลักษณ์กันดีกว่า เพราะวันนี้บอกเลยว่าเธอไม่ได้มาคนเดียวแน่นอน คงใครมาด้วยไปคู่กัน

### แนะนำคู่ควงวันนี้หน่อย

“วันนี้พาน้องหมาของพี่สาวมาถ่ายชื่อ น้องถั่วฟู มะนาวจะผูกพันกับถั่วฟูมาก เพราะจะเป็นคนเลี้ยงเขาเวลาที่พี่สาวไปทำงาน เขาจะเอาถั่วฟูมาฝาก โดยส่วนตัวมะนาวจะชอบสุนัขตัวโตๆ อย่างโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เพราะจะกอดรัดพิดพิรี่ยได้เต็มที่ แต่ด้วยที่เรารักสุนัข อยากพาเขาไปไหนมาไหนกับเราได้ อย่างน้องถั่วฟูนี้แหละเหมาะที่สุด ไปกับเราได้ทุกที่ แค่ว่างกระเป๋าใบเดียว เราก็สามารถพาถั่วฟูไปเที่ยว ไปทำงานเข้ากองกับเราได้สบายละ มะนาวก็เลยจะชอบทั้งพันธุ์





ใหญ่และพันธุ์เล็ก เคยเลี้ยงน้องหมาเป็นของตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ต่อมาก็มีทั้งเรื่องเรียนและงานในวงการมาตลอด เลยอาศัยเลี้ยงของพี่สาวไปก่อน อย่างถั่วฟูนี่จะน่ารักมาก เข้ากับคนอื่นๆ ได้ง่าย เวลาพาไปกอง เขาเหมือนจะรู้ ไม่ส่งเสียงรบกวนคนอื่น ถ้าวันหนึ่งจะเลี้ยงเป็นของตัวเอง มะนาวคงเลือกเป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ หรือไมก็เฟรนช์ บูลด็อก เพราะชอบในความซน ท่าทาง ความตื่นตัวตลอดเวลาและหน้าตาของเขา”

### วันว่างของมะนาว

“อย่างช่วงที่มะนาวว่างจากงาน ก็จะชอบไปเลี้ยงสุนัขตามมูลนิธิ ตามวัด ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปมา 3 แห่งละค่ะ เช่น มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ เหมือนกับเราได้กลิ่นว่าแถวนี้จะต้องมีสุนัขเยอะ ก็จะซื้ออาหารสุนัขไปช่วยเลี้ยงพวกเขา บางทีก็นำไปให้กับหลวงตาที่วัด แล้วเราก็ไปช่วยป้อนอาหารให้พวกสุนัข มะนาวคิดว่า ถ้าเราเลือกที่จะรับอุปการะดูแลสุนัขสักตัวจริงๆ เราจะต้องมีเวลาดูแลให้ดีๆ ไม่ปล่อยให้ปล่อยปละละเลยเขา มะนาวจะเป็นห่วงว่า ถ้าเขาไม่มีเราแล้ว เขาจะอยู่ยังไง มันเหมือนความผูกพันซึ่งกันและกันค่ะ ถึงแม้ตอนนี้มะนาวยังไม่มีย้องหมาเป็นของตัวเอง แต่มะนาวก็มีความรักสัตว์อยู่ตลอด จะช่วยเหลือทุกครั้งที่มีโอกาส ถ้ามะนาวได้มีโอกาสที่จะเลี้ยงสุนัขสักตัว มะนาวคงเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีแน่ๆ เหมือนกับเป็นลูกเลยละ สำหรับเรา ถ้าซื้อสุนัขมาเลี้ยงตอนนี้ ก็คงต้องเป็นภาระของคนในครอบครัวแน่ๆ เป็นภาระให้พ่อแม่ต้องช่วยเลี้ยงดู เราก็ไม่อยากให้ท่านเหนื่อย เพราะก็ไม่นับว่าท่านจะชอบและรักเหมือนที่เรารักไหม และจริงๆ แล้ว เราก็ควรจะต้องเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้เอง”

### ฝากถึงคนที่คิดจะเลี้ยงน้องหมา

“เพราะการที่จะเลี้ยงสุนัขสักตัว ต้องมีความพร้อมหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งเรื่องเวลา กำลังทรัพย์ สถานที่เลี้ยง ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ มะนาวเลยอยากจะแนะนำผู้อ่านที่คิดจะเลี้ยงสุนัขแต่อาจจะยังไม่พร้อมแบบมะนาว ให้ลองหันมา





ช่วยเหลือสุนัขตามมูลนิธิ ช่วยให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นั่นมันก็เป็นการแสดงความรักสัตว์อีกแบบหนึ่ง หรืออาจจะเลือกรับอุปการะเขาจากมูลนิธิเหล่านี้ก็ได้นะคะ แต่ถ้าเรามีความพร้อมหลายๆ อย่างแล้ว เมื่อซื้อสุนัขมาแล้ว ก็อยากจะให้เลี้ยงดูเขาให้ดีๆ รักเขาให้มากๆ เขาเป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ เขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ อย่าทอดทิ้งเขา นะคะ เพราะถ้าเขาไม่มีเรา เขาคงแย่”

สุดท้ายก็ต้องขอฝากผลงานของน้องมะนาวกันไว้ด้วยกับละครทางช่อง 7 สี ที่กำลังออกอากาศก็มีเรื่อง ทิวลิปทอง ที่กำลังถ่ายทำก็มีเรื่อง มือปราบเหยี่ยวดำ และเรื่องเชิงชายชาญ หรือจะติดตามมะนาวได้ที่ Facebook หรือ Instagram ชื่อ มะนาว ศรศิลป์ @manowsornsin ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมะนาวจะมีคลิปที่ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ไปเล่นกับน้องหมามาลง ให้เห็นถึงความน่ารักของเขา ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะ

## QUESTIONS of the month

**Q:** อยากทราบว่าสุนัขนั้นมีอาการวัยทองเหมือนคนหรือไม่ หากมีจะเริ่มเข้าสู่วัยทองที่ช่วงอายุเท่าไร

**A:** สุนัขไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหน เมื่ออยู่ในวัยลูกสุนัข ก็ดูน่ารัก น่าเอ็นดูทุกตัว แต่เมื่อเวลาผ่านไปความน่ารักของสุนัขก็จะเริ่มเปลี่ยนไป บางตัวไม่น่ารักเหมือนเดิม ทำให้ความรักความเอาใจใส่ที่เจ้าของมีให้อาจเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในช่วงชราของสุนัขนี้แหละที่เจ้าของต้องเอาใจใส่ดูแลมากขึ้น และในช่วงชีวิตช่วงนี้เองที่เราเรียกว่าช่วงวัยทองที่ก้าวเข้าสู่ชราของสุนัข

ปัจจุบันจำนวนสุนัขที่อยู่ในช่วงวัยทองมีมากกว่าแต่ก่อน เนื่องจากพัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ร่วมกับได้รับการใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เลี้ยง สุนัขจึงสามารถมีชีวิตยืนยาวได้มากกว่า 20 ปีทีเดียว ขณะที่อายุเฉลี่ยของพวกเขาจะอยู่ที่ 13 ปีโดยประมาณ สายพันธุ์ใหญ่มักมีช่วงอายุสั้นกว่าสายพันธุ์เล็ก ส่วนสายพันธุ์ขนาดกลางมีช่วงอายุยืนยาวกว่า อาหาร ถือเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งซึ่งมีผลต่ออายุของสุนัข อาหาร

ที่ดีจะสามารถช่วยป้องกันหรือลดอัตราความเสี่ยงของการเกิด ความผิดปกติต่างๆ และช่วยให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

การดูแลสุขภาพที่อยู่ในช่วงวัยทองต้องอาศัยความใส่ใจเป็นพิเศษ ควรหมั่นสังเกตอาการต่างๆ ของสุนัข ไม่ว่าจะเป็นอาการ เบื่ออาหาร ขนร่วง เดินไม่ตรง ซึมเศร้า และพาไปพบสัตวแพทย์ เป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพ

**วิธีสังเกตน้องหมาว่าอยู่ในช่วงวัยทองหรือไม่**

- ขนตามตัวเริ่มมีสีขาวแซม
- ขนที่เคยมันเป็นเงาเริ่มหยาบกระด้าง อาจมีการหลุดร่วงของเส้นขนร่วมด้วย
- เหนื่อยง่าย แสดงอาการหอบเมื่อออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย
- นอนทั้งวัน ไม่กระฉับกระเฉงเหมือนก่อน
- ไม่ร่าเริงสดใส มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
- ผิวหนังขาดความยืดหยุ่น

หากพบว่าน้องหมาของคุณมีลักษณะดังกล่าวแค่เพียง 1-2 ข้อ ก็แปลได้ว่าน้องหมาของเราอยู่ในวัยทองแล้ว

# Vaccination Guideline

## Update

โรคติดต่อในสุนัขนั้นมีมากมาย ทุกวันนี้การแพทย์พัฒนามากขึ้น แต่เชื้อโรคต่างก็ได้วิวัฒนาการความแข็งแรงของตัวเองไปด้วยเช่นกันเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นการฉีดวัคซีนเองจึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการให้ทันสมัยเพื่อสู้กับโรคร้ายเช่นกัน สำหรับแนวทางการฉีดวัคซีนที่สัตวแพทย์ (ทั่วโลก) ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ยึดแนวทางปฏิบัติของ The World Small Veterinary Association (WSAVA) : Vaccination Guideline Group (VGG) ซึ่งล่าสุดได้ตีพิมพ์ไว้เมื่อปี พ.ศ.2559 ก็ต้องมาดูกันว่าแนวทางจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด

### วัคซีนสำคัญสำหรับสุนัข

โรคในสุนัขจากอดีตถึงปัจจุบันนั้นไม่ค่อยแตกต่างกันนัก ในแต่ละพื้นที่ต่างๆ นั้น มีการระบาดของโรคแตกต่างกันไป เช่น ในประเทศไทย โรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นโรคติดต่อสำคัญทางสาธารณสุขอยู่ ต่างกับในบางประเทศที่ประกาศว่า ปลอดภัยจากโรคนี้ โดยไม่มีรายงานสัตว์ป่วยติดเชื้อมานานแล้ว ความเข้มข้นของการรณรงค์ให้ฉีดป้องกันจึงต้องแตกต่างกันไป แนวทางปฏิบัติการฉีดวัคซีนในสุนัข จึงแบ่งกลุ่มวัคซีนตามความสำคัญออกเป็น 3 กลุ่ม

- **วัคซีนหลัก** วัคซีนที่สุนัขทุกตัวจำเป็นต้องได้รับ ได้แก่ โรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หัดสุนัข โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัขจากเชื้อ และโรคพิษสุนัขบ้า
- **วัคซีนทางเลือก** วัคซีนที่ควรให้ในรายที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือบางพื้นที่ที่มีการระบาด ได้แก่ โรคฉี่หนู โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของสัตวแพทย์

### สุนัขควรได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่

ลูกสุนัขควรได้รับวัคซีนหลักเข็มแรก เมื่อมีอายุ 6-8 สัปดาห์ จะได้ไม่รบกวนภูมิคุ้มกันที่ได้จากแม่ผ่านนม น้ำเหลืองที่ลูกสุนัขกินในช่วงแรกเกิด แต่สำหรับลูกสุนัขที่ไม่ได้รับนมจากแม่และอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคได้สูง ควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกก่อน ตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ จากนั้นให้กระตุ้นซ้ำทุกๆ 2-4 สัปดาห์ จนลูกสุนัขมีอายุ 16 สัปดาห์ ลูกสุนัขควรได้รับวัคซีนในช่วงปีแรก ประมาณ 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย จากนั้นจึงค่อยให้วัคซีนเพื่อกระตุ้นซ้ำอีกครั้งเมื่ออายุได้ 1 ปี

ส่วนวัคซีนทางเลือก ควรให้สัตวแพทย์พิจารณาเป็นรายๆ ไปตามความเหมาะสม โดยลูกสุนัขควรได้รับการกระตุ้นจำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ ตามชนิดของวัคซีนที่ดี

สำหรับสุนัขที่มีอายุมากกว่า 4 เดือน แต่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนหรือไม่ทราบว่าเคยฉีดวัคซีนมาก่อน ควรให้วัคซีนหลักเพียง 1-2 ครั้งในช่วงครั้งแรก ซึ่งจะรวมถึงสุนัขที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้วในช่วงปีแรก แต่ไม่ได้รับการกระตุ้นวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์ ส่วนวัคซีนทางเลือกก็ให้สัตวแพทย์พิจารณาให้เป็นรายๆ ไป

### สุนัขควรได้รับการกระตุ้นวัคซีนอย่างไร

วัคซีนหลักชนิดเชื้อเป็น ให้ความคุ้มกันโรคได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงแนะนำให้สัตว์ที่โตเต็มวัยแล้วและได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนในช่วงปีแรกมาแล้ว ได้รับการฉีดกระตุ้นวัคซีนเชื้อเป็นไม่น้อยกว่าทุกๆ 3 ปี เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะอันไม่พึงประสงค์ภายหลังการให้วัคซีนโดยไม่จำเป็น ยกเว้นแต่มีกฎหมายระบุไว้ว่าให้ฉีดเป็นประจำทุกปี เช่น โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ยังคงต้องฉีดกระตุ้นทุกปี เพราะยังเป็นโรคระบาดที่มีความสำคัญทางสาธารณสุขในบ้านเรา

การจัดโปรแกรมวัคซีนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในสุนัขในแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องพิจารณาให้สอดคล้องตามสถานการณ์ต่างๆ การตรวจประเมินสุขภาพและความเสี่ยงก่อนการฉีดวัคซีน ดังนั้นเจ้าของควรพาสัตว์เลี้ยงมาตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี



*Cat Cafe in France*



*Cat Cafe in Singapore*

*Cat cafe in Russia*



# Pets Cafe around the world

หลายๆ ประเทศต่างเปิดคาเฟ่น้องหมา น้องแมว โดนใจคนรักสัตว์ทั่วโลก ! ฉบับนี้เราจะพาเดินทางไปดูพร้อมๆ กัน ว่าจะมีที่ไหนบ้าง ที่ไหนน่าสนใจบ้าง ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ น้องหมา น้องแมว งานนี้พลาดไม่ได้ เพราะว่าเพ็ทเลิฟเวอร์ฉบับนี้ได้รวบรวมคาเฟ่จากทั่วโลกมาไว้ให้เหล่าคนรักสัตว์ได้ทำความรู้จักกัน ซึ่งนอกจากความแตกต่างจากแต่ละประเทศแล้ว แต่ละคาเฟ่ยังมาในธีมต่างๆ หลากหลายอีกด้วย คาเฟ่ในลักษณะนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตในเมืองของคนรักสัตว์เพิ่มมากขึ้น หากใครได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศต่างๆ เหล่านี้ก็อย่าลืมนแวะไปเยี่ยมชมคาเฟ่ น้องหมา น้องแมวกันด้วยละ ที่สำคัญไปมาแล้วอย่าลืมเอากลับมาเล่าให้ฟังด้วยนะจ๊ะ



*Pet Cafe in America*



*Cat Cafe in America*



*Dogs Cafe in Thailand*



*Dogs Cafe in Korea*



*Pets Cafe in Hong Kong*



*Cats Cafe in Thailand*



*Cats Cafe in London, UK*



*Cats Cafe in Japan*



*Dogs Cafe in London, UK*



## เปิ้ล - ปุญชรส์มี อมรชิวติปลกุล

คุณเปิ้ล - ปุญชรส์มี อมรชิวติปลกุล ทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง ตอนนี้คุณเปิ้ลเลี้ยงน้องหมาอยู่ 2 ตัว เป็นเพศผู้ ชื่อ ซูโม่ เพศเมียชื่อซินดี้ พันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ ทั้ง 2 ตัวอายุ 5 ปี

### จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงน้องหมา

“แรกเริ่มคุณพ่อเป็นคนคิดที่จะเอาน้องหมามาเลี้ยง เนื่องจากคุณพ่อของเปิ้ลชอบสุนัขพันธุ์นี้ ชอบนิสัยที่ร่าเริง รักสนุก ขี้เล่น เป็นมิตร และด้วยโครงสร้างเขาเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ ที่บ้านชอบน้องหมาพันธุ์ใหญ่ค่ะ เวลาคนแปลกหน้าเดินผ่านหน้าบ้าน (ที่ไม่รู้นิสัยที่แท้จริงของเขา) ก็จะกลัว เป็นการเข้าบ้านได้นิดหน่อย (มั้ง) ค่ะ”

### ประสบการณ์การเลี้ยงโกลเด้นสอนอะไรบ้าง

“ก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงน้องหมาพันธุ์โกลเด้นมาก่อน (ตอนนี้น้องเขาไปสวรรค์แล้วค่ะ) เป็นเพศเมีย ชื่อโมจิ เขามีนิสัยที่ชอบกินมาก ให้อะไรกินทุกอย่าง แล้วก็ไม่ค่อยชอบออกไปวิ่ง กินเสร็จแล้วก็นอน บวกกับพาเขาไปทำหมัน ทำให้มีน้ำหนักรับตัวมาก ตัวกลมเลยค่ะ พอเขาอายุเยอะขึ้น ก็ยิ่งขี้เกียจเดิน ทำให้มีแผลกดทับที่บริเวณขาหน้าส่วนที่ติดกับลำตัว เห็นแล้วสงสารมากเลยค่ะ เจ็บแทน ต้องล้างแผลทายาทุกวัน แล้วก็หาย พยายามให้เขาเดิน พาไปเล่นเก็บบอล และให้อาหารชนิดใดเอทก็พอทำให้อาการดีขึ้นตามลำดับ เลยอยากจะทำฝากไว้ว่า ไม่ควรให้เขากินมากเกินความจำเป็น ให้อาหารเป็นเวลา มีให้สแน็กได้บ้างเพื่อเป็นรางวัล เพื่อไม่ให้เขามีน้ำหนักรับตัวมากเกินไป และพอน้องหมาอายุเพิ่มมากขึ้นก็ต้องดูแลกันมากขึ้นเพื่อให้เขาได้อยู่กับเรานานๆ”

### แนะนำคนอยากเลี้ยงโกลเด้น

“ส่วนใหญ่ของหมาพันธุ์นี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ ตอนเด็กๆ ซูโม่ก็มีอาการเดินแล้วขาหลังแบะๆ เป็นเพราะว่าเปิ้ลเลี้ยงเขาในบ้านซึ่งเป็นพื้นกระเบื้อง ทำให้เวลาเขาเดินหรือวิ่ง มันก็จะลื่นๆ ซึ่งเป็น



สาเหตุให้เขาเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อม เพราะฉะนั้นไม่ควรเลี้ยงเขาในพื้นที่ลื่นและหมั่นตัดขนที่ใต้ฝ่าเท้าให้สั้น และพาไปวิ่งออกกำลังกาย เราก็ได้ออกกำลังกายไปพร้อมกับเขาด้วยค่ะ สุขภาพดีทั้งเจ้าของและน้องหมาค่ะ”

**ฝากถึงคนเลี้ยงสัตว์ทุกคนในมุมของของเราเอง**

“สุดท้ายนี้ ก็ขอฝากถึงทุกคนที่เลี้ยงสัตว์ว่าการที่เราเอาเขามาเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้ว ก็ควรรักและความใส่ใจ ความจริงใจและเสมอต้นเสมอปลายด้วย เพราะบางคนนำสุนัขมาเลี้ยงขณะที่ยังเป็นลูกสุนัข มีความน่ารักขนุกุญ ขี้เล่น แต่พอวันหนึ่งลูกหมาตัวน้อยที่เคยน่ารักได้เติบโตขึ้นความน่ารักดังกล่าวก็จะค่อยๆ หายไป นิสัยใจคอเปลี่ยนไป รูปร่างขนที่ปกุญก็จะหยาบ ขยาย ตัวโตขึ้นหมดความน่ารักลง ทำให้ไม่อยากเอาใจใส่และไม่เล่นกับเขา เขาก็มีจิตใจอยากมีคนรักคนเอาใจใส่ ให้คิดถึงใจเราเนอะค่ะ”



# Pet Tracker

## ปลอกคอไฮเทคตามติดพฤติกรรมสุนัข

Pet Tracker ปลอกคือน้องหมาสุดไฮเทคเป็นเทคโนโลยีที่บริษัท สแน็ปแพทริก อิงค์ คิดค้นขึ้นมา เพื่อใช้ระบุพิกัดตำแหน่งที่น้องหมาอยู่ โดยปลอกคอสุดไฮเทคที่ใช้เทคโนโลยี GPS บอกตำแหน่งของน้องหมา ว่าตอนนี้น้องหมาอยู่ตรงจุดไหน ส่วนไหนของบ้าน หรือออกไปไกลเกินกว่าพื้นที่เขตปลอดภัย ซึ่งเจ้าของสามารถใช้การติดตามตัวน้องหมาได้ สำหรับปลอกคोनี้ถูกผลิตออกมาให้เหมาะกับน้องหมาทุกเพศทุกวัย เมื่อน้องหมาที่สวมใส่ปลอกค้ออกนอกพื้นที่เขตปลอดภัยที่เจ้าของกำหนดไว้ ระบบจะทำการส่งข้อความ พิกัดตำแหน่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของเจ้าของทันที และไม่ว่าเจ้าของจะอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามสอดส่องพฤติกรรมของสุนัขได้ตลอดเวลา



นอกจากเจ้าปลอกคอสุดไฮเทคนี้นี้จะสามารถบอกพิกัดของน้องหมาได้แล้ว ปลอกคอยังสามารถบันทึกพฤติกรรมของน้องหมาระหว่างวันว่าน้องหมาทำกิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่งระบบจะรวบรวมข้อมูลออกมาเป็นกราฟและรายงานผลทุกๆ 30 วัน เพื่อให้เจ้าของได้ดูแนวโน้มพฤติกรรมของสุนัข เพื่อนำไปแก้ไขหรือปรับปรุงต่อไปนเนอง



## เจอร์ไฮ แบนด์อาหารสุนัขระดับโลก ร่วมกับ เทสโก้โลตัส วอเนอร์ บราเดอร์ส ประเทศไทย และ เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ เอาใจคนรักสุนัข พาชมภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์แห่งปี “จัสติส ลิก”

อาหารสุนัขเจอร์ไฮ โดยบริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เทสโก้โลตัส และ บริษัท วอเนอร์ บราเดอร์ส ฟาร์อีส อินคอนโทรลประเทศไทย จำกัด เอาใจคนรักสุนัข จัดกิจกรรมพาน้องหมาดูหนังครั้งที่ 11 กับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ ฟอร์มยักษ์แห่งปี “จัสติส ลิก” เพียงซื้อผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ ที่เทสโก้โลตัสทุกสาขา ครบ 199 บาท ต่อใบเสร็จ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อมเครื่องดื่มและป๊อปคอร์นทันที ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์โรยโรย รอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. และภายในงานได้จัดให้มีการจัดประกวด “JerHigh Dog Super Hero” โดยเหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ น้องหมา จะมารวมประชันความสวยหล่อกันภายในงาน เพื่อชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท จากเทสโก้โลตัสคลับการ์ด และเจอร์ไฮ

คุณอำนาจ กัลยานคุณาวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เจอร์ไฮ” ได้ผลิตอาหารและขนมสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง คุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าอาหารมนุษย์ เพื่อให้เขามีสุขภาพดีอยู่กับเราไปนานแสนนาน และในปัจจุบัน คนในสังคมได้ให้ความสำคัญกับสุนัข เสมือนคนในครอบครัว เราจึงได้สนับสนุนกิจกรรมกรรมกรรต่างๆ เพื่อให้น้องสุนัขได้ทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของอย่างมีความสุข รวมถึงเป็นการแสดงความรักให้กับน้องสุนัขอีกทางหนึ่งด้วย โดยเจอร์ไฮ ได้จัดกิจกรรมพาน้องหมาดูหนัง มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของโลก เมื่อปี 2550

สำหรับกติกาการยาในการเข้าชมภาพยนตร์สำหรับน้องหมาคือ สุนัขทุกตัวจะต้องใส่ผ้าอ้อมสำหรับสุนัข เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและป้องกันการเปรอะเปื้อนและต้องนำสุนัขนั่งอยู่บนตักขณะชมภาพยนตร์ และเมื่อกิจกรรมการชมภาพยนตร์สิ้นสุดลง ทางโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ จะทำความสะอาดโรงภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ชมภาพยนตร์ในรอบถัดไป





# Frankenweenie

“แฟรงเคนวินนี่” คินซีฟเพื่อนซี้สี่ขา

ผู้กำกับ : ทิม เบอร์ตัน

ผู้ประพันธ์ดนตรี : แดนนี่ เอลฟ์แมน

แนวภาพยนตร์: Animation Stop Motion

นักแสดง: วินอนา ไรเดอร์, มาร์ติน แลนเดา, มาร์ติน ชอร์ต

และแคทเธอริน โอฮารา



จากผู้กำกับสุดแนว ทิม เบอร์ตัน กับผลงาน "อลิซ อีน วันเดอร์แลนด์" และ "เดอะ ไนท์แมร์ บีฟอร์ คริสต์มาส" จนมาถึงผลงานแอนิเมชัน เทคนิคสตอปโมชันชิ้นเทพ "แฟรงเคนวินนี่" เรื่องราวสุดแสนประทับใจของเด็กชายคนหนึ่งกับสุนัขของเขา "สปาร์คกี้" สุนัขพันธุ์ บูล เทอร์เรีย ผู้ร่าเริง ซิสงสัยและซื่อสัตย์ เรื่องราวของ วิคเตอร์ หลังจากการสูญเสีย "สปาร์คกี้" หมาน้อยสุดที่รักไปอย่างไม่ทันตั้งตัว หนูน้อยวิคเตอร์ก้าวเข้ามาพลังแห่งวิทยาศาสตร์จากพื้นฐานการทดลองในชั้นเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ มาสู่ห้องแล็บใต้หลังคา เพื่อฟื้นคืนชีพเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ระหว่างที่เขาพยายามที่จะซ่อนผลงานการคืนชีพชิ้นนี้ และความวุ่นวายครั้งยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้น เมื่อสปาร์คกี้ที่คืนชีพขึ้นมาได้หลุดออกไปจาก บ้านของเขา

ภาพยนตร์แอนิเมชัน สตอปโมชัน "แฟรงเคนวินนี่" ถูกถ่ายทำแบบขาว-ดำ ในรูปแบบภาพยนตร์ 3 มิติ ช่วยยกระดับสไตล์คลาสสิกไปสู่ประสบการณ์อีกระดับ เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน ของปี 2012 ที่คนรักน้องหมา สมควรหามาดูให้ได้

## Book Recommend



### Charlotte's Web แมงมุมเพื่อนรัก

ผู้เขียน: E.B. WHITE ผู้แปล: คณา คชา สำนักพิมพ์: แพรวเยาวชน

คงไม่มีใครเคยเห็นแมงมุมชักใยเป็นตัวหนังสือได้จริงๆ หรือ? แต่ทุกคนก็รู้ว่า "มิตรภาพ" มีอยู่จริง พบกับการกลับมาอีกครั้งของหนังสือสุดคลาสสิกที่นิตยสาร TIME ยกย่องให้เป็นหนังสือเด็กที่ดีที่สุดในรอบศตวรรษ มิตรภาพระหว่างลูกหมูตัวน้อย และแมงมุมยักษ์สี่เท้า ที่ทำให้คนอย่างเราได้เรียนรู้ว่า บางครั้งชีวิตก็ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ทุกอย่างลุล่วงได้เพราะเรามีเพื่อน

แมงมุมเพื่อนรัก เป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กที่มีชื่อเสียง ของ อี.บี. ไวท์ นักเขียนชาวสหรัฐ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2495 วรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ถึง 45 ล้านเล่ม ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 23 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย แมงมุมเพื่อนรัก ฉบับภาษาไทย ตีพิมพ์ครั้งแรกโดย ไทยวัฒนาพานิช แมงมุมเพื่อนรักยังได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ทั่วโลกว่าเล่าเรื่อง "มิตรภาพ" และ "ความตาย" ให้แก่เด็กๆ ได้ดีเยี่ยม



# JerHigh®

Feed me with love

Benefit X2

ใหม่! เจอร์ไฮ เดน-ที สติก

ยัมป็นสะอาด กับคุณประโยชน์



ต่อซองและเสียบ  
DHA and Lecithin

โอเมก้า 3 และ 6  
Omega 3 and 6

แคลเซียม กลูโคซามีน  
คอนดรอยติน  
Calcium, Glucosamine and Chondroitin

# JerHigh®

Feed me with love



## 1<sup>st</sup> HMONG WOODEN CART FORMULA RACING 2017

### การแข่งขัน รถล้อเลื่อนไม้ ฟอรั่มูล่ามิ่ง 2017 ครั้งที่ 1

9-10 ธันวาคม 2560  
@ ดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่

### การแข่งขันความเร็วรถล้อเลื่อนไม้ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี

เชิญทีมวชน และ ร่วมเชียร์ 13 ชุมชน ชาวเขาเผ่ามิ่งเชียงใหม่  
พร้อมกระบพไหล่ศิลปินดาราชื่อดัง ในพิธีเปิดการแข่งขัน  
(9 ธ.ค. เวลา 11.00)

**ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล | แพรว คณิตกุล**



นอกจากนี้ยังร้อมท้อง ร้อมใจ ไปด้วยชิมอาหารที่น่ารายได้ไปพัฒนาชุมชนชาวมิ่ง  
ชื้อบั้งของฝาก สินค้าแฮนด์เมดพื้นเมือง จากตลาดชุมชนม่อนแจ่มก่อนกลับ...

**เข้าชมฟรี ตลอดงาน**



f jerhigh official

LINE @jerhighfordog



# จินนี่ ลิควิดสแน็ค

เสียนคุณค่าดีๆ...แฮปปี้กับความอร่อย



มี 3 รสชาติ  
ให้เลือก  
1 แพ็ค มี 4 ซอง



จินนี่ ลิควิดสแน็ค เสียนความสุขได้ทุกมื้อ

ให้เจ้าเหมียวอารมณ์ดีไปกับคุณค่าดีๆจากปลาทูน่า

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ พิถีพิถันทุกขั้นตอน รับรองอร่อยโดนใจเหมียวสุดๆ